

"Hãy chơi trong giới hạn tài chính của bạn vì bài xì phé (poker) không phải là một trò chơi dễ dàng" (Liz Lieu)



***Cô Liz Lieu đứng top 19 trên thế giới về cách là người chơi chuyên nghiệp của nữ giới trong việc đánh bài poker (xì phé) nhất.***

Một câu chuyện bó sát người của Roberto Cavalli, Nữ hoàng xì phé gốc Việt Liz Lieu (sinh năm 1974) đã bổ sung thêm sự quyến rũ và sự hào nhoáng cho các ván bài. Tuy nhiên, Liz lại thích dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện.

### **Ánh nhìn giới trẻ người trên bàn poker**

Người đàn ông nhàn nhàn cũng biết về cô Liz Lieu quyến rũ và đã phải trầm kha khá tíu tít cho điếu đó. Đàn ông theo dõi sát mặt nét mặt của Liz. Họ cố đoán điếu gì sẽ xảy ra đứng sau đôi mắt sắc và đẹp kia. Nếu thuật bói, Liz sẽ biết chắc khi chiếu bài về tay mình của họ.

Đúng vậy, cái nhìn của Liz Lieu có thể giới trẻ người trên bàn xì phé.

Bởi một bí hiểm và khả năng đọc bài của đôi tay của Liz đã giúp cô kiếm được hàng triệu USD cũng thêm vẻ thanh ngôi sao - là một trong những người xuất sắc của cuộc thi điếu bài xì phé chuyên nghiệp nhất toàn đàn ông thế giới.

Tuy nhiên, tất cả những việc đó không hẳn chỉ vì danh tiếng, sự quyến rũ và tiền. Lieu, người từng xuất hiện trong phim Vua bài 2009 của Hong Kong, nói: "Tôi hoạt động trong ngành mà đỉnh đáng tôi rất nhiều tiền, và tôi đã dành làm một mặt học thay đổi của một con người, để biến vào thời kỳ đỉnh cao của thành công. Tuy nhiên, trong đời có nhiều thứ hơn hẳn là kiếm tiền". Không nói chi tiết song Lieu thú nhận cô đã kiếm được hàng triệu đô về việc đánh bài.

### **Cuộc sống của nữ hoàng đánh bài**

Hiện thời, Liz Lieu lái một chiếc Mercedes-Benz SL550 đời 2011 và sống trong một căn nhà ở Las Vegas, Một vài hai con mèo là Jace và Tesni. Lieu cũng có một ngôi nhà ở Los Angeles mà cô hiện đang sống ở đó. Liz Lieu nói thêm: "Tôi ít khi ở nhà vì di chuyển liên tục".

Lieu đứng top 19 trên thế giới về cách là người chơi chuyên nghiệp của nữ giới trong việc đánh bài xì phé nhất trong thế giới đời và có lẽ là một trong 5 người chơi bài xì phé hàng đầu châu Á nhất. Những danh hiệu này khiến Liz Lieu trở thành một tiêu "có giá trị cao" của nhiều tay chơi

khác trong các vòng đò u bài.

Lieu, chào đò i tòi Viẹt Nam, trò lòi phóng viên The New Paper qua đò n thoò i ròi ng: "Bò n có thò cho ròi ng nam giòi sò còm thò y không quá căng thò ng khi đò i mọt vò i chúng tôi (phò nò). Song, ngòò c lòi. Tôi đã đò u vò i nhiò u đò i thò nam, nhò ng ngòò i cho ròi ng hò sò đánh bò t tôi. Bò n sò nghe thò y hò nói, bậy giò tôi có thò vò nhà và nói tôi đã hò gọc Liz".

Tuy nhiên, Lieu, đã trò thành mọt tay đánh poker (xì phé) chuyên nghiò p tòi năm 2001 đã quen vò i viò c bò đò a đò m. Đò chò là mọt phò n cò a cuò c chò i mà cô hò c đòò c tòi mọt ngòò i bò n năm 18 tuò i.

Lieu tòi ng tòi chò c các cuò c đò u poker vò i bò n bè và mau chóng thành công, tiò p đò cô tiò n bòò c vào các sòng bò c. Liz Lieu không phò i là ngòò i phò nò duy nhò t tòi nên sòng giò c các cuò c đò u bài xì phé, trên thò c tòi, còn mọt sò nò tay chò i khác, mọt vài ngòò i là dân Singapore, tham gia vòng đò u xì phé châu Á.

Liz Lieu nói: "Theo quan đò m cò a tôi, nò u có mọt sò lòiò ng nam và nò chò i bài poker tòiò ng đòò ng nhau, phò nò sò thò ng nhiò u hò n vì chúng tôi có trò c giác bò m sinh, chúng tôi có xu hòò ng đò c đò n biò n ò mò c cao".

Liz Lieu tòi ng 2 lòi n đòò t giòi nhò t tòi cuò c đò u loò i poker toàn thò giòi i năm 2006 và 2007. Sò tiò n lòi n nhò t mà cô thò ng là 168.000 USD năm 2005 và 148.000 USD năm 2007 song cũng có lòi n ngòò i phò nò may mòi n này không gò p may.

Lieu đã hò ng chò u thò t bò i, không chò trong các cuò c đò u poker mà còn cò trong đò i tòi. Năm 2007, khi đang đò u tòi vòng loò i poker Barcelona, mọt ngòò i dòi cò a Lieu tòi Viẹt Nam báo tin cha cô đã mọt. 4h sau, cô lên máy bay vò Viẹt Nam.

Lieu, hiò n vò n đò c thân nói: "Mọt cha là tôi mọt mọt phò n to lòi n trong đò i tôi vì ông có mọt vai trò ròi t quan tròi ng trong cuò c sò ng cò a tôi". Lieu thò sò hoàn thành lòi hò a vò i cha - trò thành mọt ngòò i tòi t hò n và chăm lo cho nhò ng ngòò i ít may mòi n hò n mình.

### Sò cân bò ng hiò m có cò a tay bài khét tiò ng

Dòng chò vò đò o Phò t xăm trên lòi ng Lieu nhò c cô giò đòò c sò ròi ng lòiò ng, còm thông và minh mòi n, Lieu thú nhò n. Và nhò ng nò lòi c cò a Lieu đã đòò c công nhò n.

Năm nay, Lieu đã nhò n đòò c giòi i Poker Maven Awards - mọt giòi i thòò ng nhân đò o vì các hò t đò ng tòi thiò n cũng nhò các đò ng gò cò a cô cho nhò ng ngòò i không gò p may ò Viẹt Nam và Mò. Lieu tòi ng dành 20% sò tiò n kiò m đòò c trong cuò c đò u poker cho tòi thiò n. "Nhò ng nò còò i bò n nhò n đòò c tòi nhò ng ngòò i đòò c giúp đò là vô giá. Mòi ngòò i không nhò n thò y đò là con đòò ng hai chiò u, hò - nhò ng ngòò i không may đã giúp tôi cân bò ng cuò c sò ng", Lieu nói.

Tuy nhiên, trong thò giòi i say sò a cò a các tay chò i poker chuyên nghiò p, đò t tòi sò cân bò ng là gò n nhò không thò. Vì thò, cho tòi giò Lieu vò n chò n sò ng đò c thân.

Không đò vào chi tiò t, Lieu nói vò thò i đò m buò n nhò t trong đò i vào năm 2005 khi cô chia tay vò i bò n trai. Vào thò i đò m đò, có nhò ng ngày Lieu bay tòi 18 giò mọt ngày đò sang nòò c ngoài thi đò u và chò i bài tòi i 17giò trong suò t mòi y ngày tiò p theo. Sau đò, cô lòi i mau chóng trò vò đò thi đò u tòi các giòi ò Mò.

"Tôi có thể chơi bài 72 giờ liền và sau đó sụp xuống vì kiệt sức", Liz Lieu thú nhận. Liz Lieu đã học được cách tăng năng lượng bằng ăn đồ ăn nhanh ngay lúc chơi.

### Lời khuyên của mọt cao thủ

Với những người muốn tham gia các giải đấu poker chuyên nghiệp, Lieu có vài lời khuyên. "Hãy chơi trong giải hạn tài chính của bạn vì bài xì phé (poker) không phải là mọt trò chơi dễ dàng. Đó mọt phần là chiến thuật, mọt phần là may mắn. Hãy có kế luật và biết khi nào nên tạm nghỉ. Trong khi chơi poker, không có gì đảm bảo số thắng lợi là mãi mãi. Điều quan trọng là bạn phải có đam mê và thích chơi".

Giống như mọi thứ trên đời, khi theo đuổi ước mơ, bạn sẽ phải hy sinh. Đối với Lieu, hy sinh có nghĩa là cô ít được gặp gia đình.

"Tôi đã sai khi cho rằng hạnh phúc nghĩa là tỏ ra mọt cuộc sống thoải mái và cung cấp tiền nghỉ cho cha. Song trên thực tế, tất cả những gì ông muốn là có thể ở gần bên tôi và chơi gái".